



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๒๕๖๔

สำนักงาน กศน.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ชักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือ

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

ด้วยสำนักงาน กศน. ได้รับการร้องเรียนจากบริษัทผู้จำหน่ายหนังสือและสื่อให้กับสถานศึกษาในสังกัด ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยถูกกีดกันและถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทผู้จำหน่ายหนังสือ และสถานศึกษาที่มีการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ทำให้บริษัทผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหาย และต้องการให้ดำเนินคดีอาญากับบริษัทผู้กระทำผิด และให้ดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรที่กระทำผิดด้วย สำนักงาน กศน. จึงขอชักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ไว้ดังนี้

๑. หนังสือที่จะต้องจ้างพิมพ์ เป็นหนังสือแบบเรียนที่สำนักงาน กศน. ได้ทำต้นฉบับไว้แล้ว เพื่อใช้เป็นหนังสือแบบเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. โดยทั้งหมดจะเป็นวิชาบังคับ ลิขสิทธิ์ของหนังสือเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การที่มีบางบริษัทได้นำหนังสือต้นฉบับไปพิมพ์และได้นำมาขายให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบหนังสือที่จะซื้อก่อน ว่าเป็นหนังสือที่จะต้องจ้างพิมพ์หรือเป็นหนังสือที่จะต้องซื้อ ถ้าหากมีการตรวจพบว่าหน่วยงานการศึกษา หรือสถานศึกษาใดดำเนินการเช่นนี้ จะถูกดำเนินการทางวินัยโดยทันที ส่วนบริษัทจะถูกดำเนินคดีอาญา ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์

๒. หนังสือที่จะซื้อที่เป็นวิชาบังคับ เป็นหนังสือที่สำนักพิมพ์เอกชน ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน กศน. รับรองว่าให้ใช้เป็นหนังสือแบบเรียนในสถานศึกษา ในสังกัดได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้เป็นหนังสือที่เอกชนเป็นต้นฉบับ แต่จัดทำตามโครงสร้างหลักสูตรที่สำนักงาน กศน. กำหนด และผ่านการตรวจแล้ว จึงจะสามารถนำมาขายให้กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาได้

๓. หนังสือที่เป็นวิชาเลือก

๓.๑ หนังสือวิชาเลือกที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นและส่งให้สถาบันพัฒนาการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค เป็นผู้ตรวจและผ่านการพิจารณาแล้ว ถ้าสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาจะนำไปใช้จะต้องดำเนินการโดยวิธีจ้างพิมพ์

๓.๒ หนังสือวิชาเลือกที่เอกชนจัดทำขึ้นตามเนื้อหาวิชาที่สถานศึกษากำหนด เมื่อผ่านการตรวจของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคแล้ว บริษัทเอกชนผู้ดำเนินการสามารถนำไปขายให้กับสถานศึกษาได้

ในกรณีที่หนังสือวิชาเลือกไม่ผ่านการตรวจของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค ถ้าจะใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจำนวน ๕ คน เพื่อพิจารณาให้ใช้ได้เป็นครั้งๆไป

๔. กรณีการจัดจ้างพิมพ์ การที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จะจ้างพิมพ์ได้กำหนด ให้ส่งหนังสือตัวอย่าง เพื่อประกอบการพิจารณา หรือมีการกีดกันไม่รับพิจารณาบริษัทที่ไม่ส่งผลงานการพิมพ์ หรือมีการกำหนดเวลาให้ส่งมอบหนังสือที่รับพิมพ์น้อยกว่า ๑๕ วัน ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ถ้าหากว่าเกิดการเสียหายต่อราชการจะถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)

เลขาธิการ กศน.

กลุ่มการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๔๑๐

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๗๗๙๘